



Chương trình Giữ Trẻ Ban Ngày Liên Quan Đến Việc Làm (ERDC) hiện có danh sách chờ. Có các nguồn hỗ trợ quý vị trong khi danh sách chờ đang mở

211 và Trung Tâm Giáo Dục Mầm Non có thể hỗ trợ quý vị tìm hiểu thêm về các nguồn lực chăm sóc trẻ em có sẵn trong khu vực của quý vị.

Liên lạc với 211 bằng cách:

- ♥ Quay số 211 hoặc 1-866-698-6155
- ♥ Nhắn tin mã vùng của quý vị tới số 898211
- ♥ Gửi email tới địa chỉ children@211info.org – họ sẽ phản hồi trong vòng 24 giờ

Tìm thông tin liên lạc của Trung Tâm Giáo Dục Mầm Non ở địa phương quý vị tại:



Sở Chăm Sóc và Giáo Dục Mầm Non (Department of Early Learning and Care, DELC) cung cấp một số chương trình chăm sóc và giáo dục mầm non chất lượng cao, với giá cả phải chăng. Nếu đủ điều kiện về thu nhập và có trẻ em dưới 5 tuổi, các gia đình có thể được hỗ trợ chi trả cho dịch vụ chăm sóc trẻ thông qua:

Preschool Promise (PSP): PSP là chương trình mầm non chất lượng cao dành cho các gia đình ở Oregon có thu nhập hạn chế. Chương trình này tiếp nhận trẻ em từ 3-5 tuổi trong nhiều môi trường giáo dục khác nhau. Trung Tâm Giáo Dục Mầm Non trong cộng đồng của quý vị có thể giúp quý vị quyết định xem PSP có thể là lựa chọn phù hợp với gia đình quý vị hay không.

Giới Hạn Thu Nhập của PSP năm 2023

Số Thành Viên Trong Nhóm Gia Đình	Giới Hạn Tổng Thu Nhập Hàng Tháng
2	\$3,287
3	\$4,144
4	\$5,000
5	\$5,857
6	\$6,714

Các chương trình hỗ trợ chăm sóc trẻ em trong khu vực của quý vị có thể không còn chỗ hoặc không đáp ứng được nhu cầu của quý vị, nhất là khi quý vị có con ở độ tuổi đi học. Khi danh sách chờ ERDC còn hiệu lực, hãy xem liệu quý vị có đủ điều kiện nhận các trợ cấp khác như tiền mặt, dịch vụ hỗ trợ y tế và thực phẩm hay không. *Quý vị có thể làm vậy bằng cách:*

- ♥ Trực tuyến tại Benefits.Oregon.gov
- ♥ Bằng cách gọi theo số 1-800-699-9075 để hoàn tất đơn đăng ký qua điện thoại
- ♥ Bằng cách gọi điện hoặc đến văn phòng địa phương của quý vị - để biết địa điểm và số điện thoại, hãy sử dụng mã QR tại đây.



Oregon Prenatal to Kindergarten (OPK): OPK, còn gọi là Head Start, cung cấp dịch vụ chăm sóc và giáo dục mầm non chất lượng cao cho các gia đình có thu nhập hạn chế. OPK mang đến những dịch vụ chăm sóc trẻ mầm non, trẻ sơ sinh và trẻ mới biết đi, cũng như hỗ trợ các gia đình ở mọi quận. Trẻ em ở trung tâm nuôi dưỡng, trẻ em vô gia cư và trẻ em từ các gia đình nhận trợ cấp công cộng (Chương Trình Hỗ Trợ Tạm Thời Cho Các Gia Đình Nghèo Khó, Chương Trình Thu Nhập An Sinh Xã Hội hoặc Chương Trình Hỗ Trợ Dinh Dưỡng Bổ Sung) đều đủ điều kiện, bất kể thu nhập là bao nhiêu.

Giới Hạn Thu Nhập của OPK năm 2023

Số Thành Viên Trong Nhóm Gia Đình	Giới Hạn Tổng Thu Nhập Hàng Tháng
2	\$1,643
3	\$2,072
4	\$2,500
5	\$2,928
6	\$3,357

Tìm Chương Trình OPK:

